

Số: 110/TB-UBND

Phong Thổ, ngày 26 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp tháng 7 năm 2023

Ngày 26/7/2023, đồng chí Trần Bảo Trung - Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp UBND huyện tháng 7. Tham dự cuộc họp có: Các đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo Chi cục Thuế; Kho bạc Nhà nước; Trung tâm Y tế; Hạt kiểm lâm; Bảo hiểm xã hội, Điện lực huyện,...

Sau khi nghe các báo cáo trình bày tại phiên họp và các ý kiến tham gia của các phòng, ban, cơ quan và các ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách từng lĩnh vực.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được trong tháng 7: Một số chỉ tiêu kinh tế tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước như: Tổng mức tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, nhiều hoạt động văn hóa – thể thao – du lịch từ cấp cơ sở đến cấp huyện được triển khai sôi nổi; công tác khám chữa bệnh cho người dân được đảm bảo; công tác chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024 được bảo đảm đúng kế hoạch; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Hoạt động đối ngoại được tăng cường; công tác trực sẵn sàng chiến đấu được các cấp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.

Bên cạnh những kết quả tích cực, còn một số khó khăn, hạn chế: Thu tiền sử dụng đất đến thời điểm báo cáo tỷ lệ đạt thấp so với dự toán HĐND huyện giao (4.768 triệu đồng/20.000 triệu đồng). Một số nội dung nhiệm vụ chi còn chưa giải ngân và đạt thấp so với dự toán HĐND giao như: Chi các nhiệm vụ, đề án, nghị quyết, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, chi có mục tiêu một số chủ đầu tư còn chưa giải ngân. Công tác trồng rừng, trồng chè, đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn chậm

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tháng 8 và các tháng cuối năm 2023. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thực hiện tốt một số nội dung, như sau:

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị

Chủ động tham mưu giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri ngay từ cơ sở.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát lại các nội dung, lĩnh vực cơ quan, đơn vị phụ trách, các nhiệm vụ đã được giao

khẩn trương tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện kế hoạch triển khai, thực hiện đảm bảo thời gian.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội đưa huyện Phong Thổ ra khỏi huyện nghèo vào năm 2025 (phòng LĐTĐ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị tại phiên họp tháng 8).

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản số 691/UBND-NV ngày 10/5/2023 về triển khai thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg (giao phòng Nội vụ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung nêu trên, báo cáo UBND huyện tại phiên họp hàng tháng).

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp

- Yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 101/TB-UBND ngày 07/7/2023 về kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm; triển khai 6 tháng cuối năm chương trình MTQG NTM.

- Các ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ chỉ đạo Nhân dân chăm sóc diện tích lúa mùa, lúa nương, thu hoạch và đánh giá năng suất các cây trồng vụ Xuân hè, chuẩn bị gieo trồng vụ Thu đông; thực hiện tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo, kịp phát hiện các đối tượng sâu bệnh hại trên các loại cây trồng chính và hướng dẫn người dân phòng trừ kịp thời. Triển khai phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

- Duy trì chế độ trực ban phòng chống lụt bão 24/24h. Tiếp tục đôn đốc các xã rà soát hộ, vùng có nguy cơ sạt lở để tham mưu UBND huyện có phương án di chuyển đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của hộ dân.

- Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc các dự án liên kết trong sản xuất nông nghiệp; rà soát diện tích vùng trồng mía để mời huyện Kim Bình (Trung Quốc) sang hội đàm; rà soát diện tích vùng trồng tranh leo, ngô ngọt để mời Tập đoàn Đồng Giao lên làm việc; rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện 7 tháng đầu năm và tổng hợp nhu cầu kinh phí cần bổ sung để thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2023.

- Ban Quản lý rừng, phòng NN&PTNT, UBND các xã tích cực trong tuyên truyền, vận động nhân dân trồng chè, rừng năm 2023, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch giao. Các cơ quan, đơn vị, các xã được giao làm chủ đầu tư dự án trồng rừng, trồng cây phân tán khẩn trương thực hiện cho đảm bảo theo thời vụ, kế hoạch.

- UBND các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp người dân sử dụng thiết bị kích điện để đánh bắt giun đất.

3. Lĩnh vực công thương, xây dựng, quản lý đô thị

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện: (1) Thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quy hoạch. (2) Phát huy vai trò cơ quan thường trực BCD 389 chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa thị trường; các ngành Công an, biên phòng, UBND các xã biên giới tăng cường kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới để ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm động vật đông lạnh qua biên giới vào Việt Nam. Trường hợp phát hiện bất hợp pháp phải thực hiện tái xuất hoặc tiêu hủy ngay, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. (3) Tham mưu, thẩm định kịp thời các báo cáo hồ sơ kỹ thuật các công trình dự án thuộc chương trình MTQG (năm 2023) và các dự án cho chủ trương điều chỉnh. (4) Chủ trì, phối hợp với ngành nông nghiệp đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện đưa sản phẩm, hàng hóa lên hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc.

- Ban Quản lý dự án huyện, UBND cấp xã thường xuyên đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; rà soát tiến độ thực hiện các hợp đồng đã ký kết, báo cáo UBND huyện cho ý kiến chỉ đạo kịp thời. Thường xuyên rà soát các vướng mắc trong quá trình thực hiện, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để chủ động tháo gỡ, xử lý. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị hồ sơ trình thẩm định các công trình được giao làm chủ đầu tư.

4. Công tác tài chính, Thuế

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: (1) Rà soát kế hoạch phân bổ vốn đầu tư từ nguồn đầu tư công trung hạn (dự án nào đã bố trí được nguồn vốn, dự án nào không cần thiết có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp), tham mưu, đôn đốc các đơn vị chuẩn bị hồ sơ để trình phân bổ vốn phát sinh, vốn sự nghiệp; (2) Tham mưu UBND huyện cân đối, bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ phát sinh, đặc biệt là phân bổ nguồn dự phòng cho nhiệm vụ phát sinh, thiên tai, cấp bách (các cơ quan, đơn vị tự rà soát các nhiệm vụ chi, báo cáo UBND huyện xem xét cho ý kiến bổ sung kinh phí); (3) Đẩy mạnh quyết toán ngân sách niên độ 2022; tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2378/UBND-KTN ngày 26/6/2023; đôn đốc UBND cấp xã thực hiện quyết toán dự án theo quy định; (4) Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy mạnh việc chuẩn bị hồ sơ để trình phân bổ hết vốn và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2242/UBND-KTN ngày 16/6/2023; (5) Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 2711/KH-UBND ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh; (6) Tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 24/7/2023.

- Các cơ quan, đơn vị dự toán rà soát các nguồn kinh phí được giao đầu năm để triển khai thực hiện (nếu thiếu đề nghị bổ sung, điều chỉnh; nội dung nào chưa triển khai thực hiện phải thực hiện ngay cho đảm bảo).

- Về công tác quản lý tài sản công: Đề nghị các cơ quan đơn vị, rà soát đề xuất sửa chữa đối với các tài sản đang sử dụng đã xuống cấp cần sửa chữa; Các tài sản dôi dư không có nhu cầu sử dụng, đã xuống cấp đề nghị có Tờ trình đề nghị chuyển đổi công năng sử dụng hoặc đề nghị thanh lý tài sản... (thực hiện sắp xếp, xử lý lại theo chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản số 819/UBND-TCKH ngày 12/6/2023; báo cáo tình hình công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản số 1017/UBND-TCKH ngày 05/7/2023. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch đơn đốc, tổng hợp báo cáo UBND huyện tại phiên họp tháng 8). Đối với tài sản Trụ sở HĐND-UBND huyện cũ đề nghị Phòng TCKH phối hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu xây dựng phương án xử lý.

- Chi cục Thuế khu vực Phong Thổ - Sìn Hồ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên BCD chống thất thu huyện đẩy mạnh hoạt động chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế. Phối hợp với Ban quản lý dự án huyện, các ngân hàng trong việc thu hồi nợ đọng thuế, truy thu thuế của một số doanh nghiệp chậm nộp thuế.

- Về thu ngân sách từ sử dụng đất: Yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất nghiêm túc rút kinh nghiệm với tiến độ kế hoạch UBND huyện đã phê duyệt đầu năm. Khẩn trương rà soát, chuẩn bị các thủ tục để tổ chức hoàn thành đấu giá đất đợt 1 trong tháng 8 và xây dựng lộ trình các đợt đấu giá đất tiếp theo đảm bảo thời gian còn lại trong năm 2023.

5. Quản lý đất đai, Tài nguyên và Môi trường, giải phóng mặt bằng

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: (1) Tiếp tục đơn đốc đơn vị tư vấn khẩn trương xây dựng quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. (2) Chủ động tham mưu, thẩm định kịp thời hồ sơ về chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ của các công trình xây dựng có ảnh hưởng đến đất đai, phương án bồi thường,... (3) Khẩn trương xây dựng dự toán kinh phí thẩm định giá đất gửi phòng TCKH thẩm định trình cấp thẩm quyền phân bổ kinh phí. (4) Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 2076/KH-UBND ngày 07/6/2023 của UBND tỉnh; (5) Chủ trì, phối hợp với phòng TCKH tham mưu xây dựng Kế hoạch và dự toán từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường (Công văn số 1970/STNMT-MTK ngày 25/7/2023 về việc triển khai Kế hoạch số 2751/KH-UBND ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh).

- Về công tác giải phóng mặt bằng: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 109/TB-UBND ngày 26/7/2023. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ,

giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác đèn bù, giải phóng mặt bằng; rà soát các công trình có vướng mắc quy hoạch đề nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh kịp thời.

6. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

6.1. Phòng Giáo dục và đào tạo

- Chỉ đạo các trường cho giáo viên, nhân viên lao động, vệ sinh trường lớp, chuẩn bị mọi điều kiện cho “ngày toàn dân đưa trẻ tới trường”, chuẩn bị cơ sở vật chất trường lớp học, công tác chuẩn bị sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới (*việc huy động, vận động xã hội hóa, kêu gọi ủng hộ sách cho cháu thuộc các gia đình khó khăn*) để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới. Chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học thực hiện nghiêm túc việc học bồi dưỡng chính trị hè do Ban chỉ đạo huyện tổ chức.

- Tham mưu, chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức tổng kết năm học 2022 – 2023; triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024.

- Chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch cử đào tạo nâng chuẩn trình độ được đào tạo cho giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm 2023 và các năm tiếp theo.

6.2. Công tác Y tế:

- Trung tâm Y tế huyện tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tham mưu tổ chức sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Rà soát trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, nhân lực tại trung tâm và các trạm y tế tuyến xã để báo cáo Sở Y tế. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND huyện về đề án 06 “chỉ tiêu số khám sức khỏe điện tử, thanh toán trực tuyến trong khám chữa bệnh, làm sách dữ liệu tiêm chủng,..). Kiểm tra, chấn chỉnh (nếu có) đối với cán bộ y tế ở cơ sở trong thái độ phục vụ nhân dân.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm, thuốc trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định về lưu hành, được cấp phép kinh doanh, sử dụng; tiến hành thu hồi lô sản phẩm vi phạm theo quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên BCĐ VSATTP huyện thành lập đoàn kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học có tổ chức bán trú và các đơn vị cung cấp thực phẩm cho các đơn vị trường học.

6.3. Văn hóa, thông tin

- Phòng văn hóa và thông tin chủ trì, tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch khảo sát, leo núi Bạch Mộc Lương Tử. Thành lập đoàn kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới trong lĩnh vực TT&TT, Văn hóa năm 2023.

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch và gia đình nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023); tham mưu tổ chức thành công kế hoạch thi giọng hát hay huyện; Nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện; rà soát hoạt động của các trạm truyền thanh ở cơ sở.

6.4. Ngành lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội:

- Phòng Lao động – Thương binh và xã hội: (1) Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội; (2) Đôn đốc công tác đào tạo nghề, trong tháng 8 phải hoàn thành mở lớp theo chỉ tiêu giao năm 2023 và phấn đấu vượt chỉ tiêu bằng nguồn vốn từ chương trình MTQG; (3) Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, công tác cai nghiện theo kế hoạch giao; (4) tham mưu, đôn đốc các xã rà soát nhu cầu hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt năm 2023; (5) Tham mưu kế hoạch kiểm tra công tác giảm nghèo đối với các xã, thị trấn

- UBND 5 xã, thị trấn ảnh hưởng của Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ khẩn trương rà soát, lập danh sách gửi phòng LĐTBXH huyện thẩm định, phê duyệt danh sách người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2023 để cơ quan Bảo hiểm xã hội có cơ sở in thẻ BHYT hỗ trợ cho người dân theo quy định đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

- Bảo hiểm xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về bảo hiểm y tế, triển khai các giải pháp vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là những nhóm đối tượng được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Rà soát chặt chẽ số đối tượng được ngân sách hỗ trợ 100% để cấp đầy đủ; tổ chức làm sạch, đồng bộ dữ liệu bảo hiểm xã hội với dữ liệu dân cư (hoàn thành trong tháng 8).

7. Công tác nội vụ, Thanh tra, tư pháp:

- Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị huyện tham mưu xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024; tham mưu UBND huyện rà soát hoàn thiện quy hoạch về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 (Công văn số 2760/UBND-TH ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh); tham mưu UBND huyện thực hiện tốt công tác xét tuyển giáo viên năm 2023.

- Thanh tra huyện đôn đốc các cơ quan, địa phương tích cực giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tiếp công dân theo quy định và tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tránh để tồn đọng, kéo dài; không để xảy

ra khiêu kiện vượt cấp, đông người. Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp tham mưu UBND huyện báo cáo công tác thi hành pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác tiếp công dân (KH số 587/KH-TTr ngày 20/7/2023)

- Phòng Tư pháp tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, thành viên HĐPBGDPL huyện tham mưu, lựa chọn nội dung để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với các hình thức phù hợp; tập trung phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và các nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện thông qua năm 2023.

8. Công tác cải cách hành chính, đề án 06

- Phòng Nội vụ, Văn phòng tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cấp huyện - xã, gửi nhận văn bản,.....

- Về đề án 06: Giao Công an huyện đôn đốc các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Văn phòng chủ trì tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo các ngành làm sạch dữ liệu ngành để đồng bộ với dữ liệu dân cư, hoàn thành trong tháng 8; triển khai 02 nhóm dịch vụ công (“*Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi*” và “*Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí*”); triển khai tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06.

- Công an huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu báo cáo công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin trên địa bàn huyện năm 2023 (KH số 3424/KH-TBATANM ngày 19/7/2023).

9. Công tác Quốc phòng, An ninh, Ngoại vụ.

- Về diễn tập phòng thủ huyện: Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện tham mưu chuẩn bị đầy đủ các nội dung, cơ sở, vật chất; xây dựng dự toán ngân sách; tham mưu trung tập cán bộ phục vụ cho các nhiệm vụ diễn tập; Đề nghị các cơ quan, đơn vị hoàn thành xây dựng kế hoạch B, B’ trước ngày 31/7/2023. Đôn đốc, hướng dẫn xã Mường So xây dựng các văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ; chỉ đạo các lực lượng tập trung xây dựng khu căn cứ chiến đấu giả định và thao trường bắn thực binh đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, an toàn.

- Về quốc phòng, an ninh: (1) BCH Quân sự huyện duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu, phòng thủ, chống thiên tai, sẵn sàng xử trí khi có tình huống xảy ra, tăng cường công tác kiểm tra nắm bắt tình hình tại cơ sở. (2) Công an huyện chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, có giải pháp cụ thể ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, các đạo lạ, thế lực thù địch.

- Về công tác ngoại vụ: Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND huyện đề xuất cấp thẩm quyền tiếp tục tổ chức hội đàm với phía huyện Kim Bình để hai Bên sớm cùng nhau xác định được vị trí dự kiến, quy mô xây dựng cầu đa năng cửa khẩu Ma Lù Thàng; tham mưu đề án ký kết nghĩa cụm dân cư hai Bên biên giới; phối hợp tổ chức thực hiện việc đo đạc, cắm biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới; tổ chức hội đàm về các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, giao thương, xuất nhập khẩu.

10. Triển khai thực hiện các chương trình MTQG

Yêu cầu các cơ quan thường trực 03 Chương trình MTQG thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân vốn năm 2023 và thực hiện cam kết giải ngân theo kế hoạch đề ra. Thực hiện kiểm tra, giám sát và hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình; các cơ quan tích cực chuẩn bị hồ sơ để trình phân bổ hết vốn được giao năm 2023.

11. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Quyết liệt triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công, 03 chương trình MTQG.

- Chủ động nắm địa bàn, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Chủ động trao đổi với các phòng, ban chuyên môn của huyện giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc; Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện các đề án về nông nghiệp, các lĩnh vực giải phóng mặt bằng, các chính sách về lao động, việc làm, đề án 06. Báo cáo trực tiếp Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc đề xuất bằng văn bản để có chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời (không để chờ tới phiên họp).

12. Về một số đề xuất kiến nghị:

(1) Kiến nghị của Trung tâm GDNN-GDTX huyện (về bổ sung biên chế giáo viên): Giao phòng Nội vụ chủ trì, làm việc với phòng Giáo dục và đào tạo đề nghiên cứu, sắp xếp bố trí bổ sung cho trung tâm GDNN-GDTX huyện đảm bảo cán bộ, giáo viên phụ trách các lớp cho năm học 2023 -2024.

(2) Kiến nghị của xã Đào San (Về bổ sung danh mục công trình đường, kênh mương, thủy lợi cần đầu tư): UBND xã lập danh mục cụ thể gửi phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp.

(3) Kiến nghị của xã Đào San (về bổ sung biên chế địa chính): Giao phòng Nội vụ nghiên cứu, trả lời cụ thể bằng văn bản cho xã.

(4) Kiến nghị của Điện lực (về đảm bảo an toàn hành lang lưới điện): Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Văn bản của UBND huyện chỉ đạo thực hiện.

(5) Kiến nghị của Trung tâm Y tế (về một số khó khăn, vướng mắc): Trung tâm y tế huyện tổng hợp, báo cáo cụ thể từng vướng mắc, khó khăn gửi đồng chí Lãnh đạo UBND huyện phụ trách lĩnh vực để có cơ sở ý kiến với Sở Y tế.

(6) Kiến nghị của các cơ quan, đơn vị (về bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh): Yêu cầu các đơn vị rà soát từng nhiệm vụ, lập đề xuất gửi phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, cân đối.

(7) Kiến nghị của Công an huyện (về bố trí đất xây dựng trụ sở công an xã Pa Vây Sủ): Giao phòng Giáo dục và đào tạo huyện chủ trì, làm việc với trường Tiểu học Pa Vây Sủ để làm các thủ tục chuyển giao cơ sở nhà đất đang không sử dụng bố trí chuyển làm Trụ sở công an xã Pa Vây Sủ.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng thông báo để các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c);
- Các thành viên UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành huyện;
- VP: V, C;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, C1.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Chí Thanh